

Số 271/BC-BDT

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Dân tộc báo cáo kết quả, như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển mới, đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên; là động lực, sức mạnh để cán bộ, công chức trong toàn cơ quan phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo Ban chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ Kế hoạch hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối; Chi bộ Ban Dân tộc đã cụ thể hóa ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; cụ thể:

- Kế hoạch số 07-KH/CB ngày 17/9/2021 về học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

- Kế hoạch số 11-KH/CB ngày 20/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

- Kế hoạch số 14-KH/CB ngày 07/4/2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng

viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

- Kế hoạch số 05-KH/CB ngày 24/02/2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm của Cấp ủy, Lãnh đạo Ban, cũng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, Lãnh đạo Ban đã tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 cho đội ngũ công chức của cơ quan bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hằng tháng, Cấp ủy Chi bộ đều triển khai thực hiện nội dung học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh bằng cách đọc các mẫu truyện hoặc bài viết về Bác.

Qua học tập, quán triệt nhận thức của đảng viên, công chức được nâng lên rõ rệt, nâng cao ý thức tự giác, có trách nhiệm hơn với công việc; có tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, đưa vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan; tổ chức đăng ký làm theo chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng phòng chuyên môn và cá nhân theo vị trí việc làm để phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống, quan hệ ứng xử, đồng thời là tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại công chức hằng năm.

Trong chỉ đạo triển khai thực hiện, đã kết hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tiếp thu, xử lý, giải quyết những tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với tổ chức, cơ quan,

đơn vị, cá nhân liên quan theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã được đăng ký đối với đảng viên, công chức theo đúng quy định.

Qua đó, từng công chức luôn cố gắng nâng cao nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tinh thần trách nhiệm của công chức đối với công việc được ngày được nâng cao. Không có đảng viên, công chức vi phạm trong việc lợi dụng việc tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống hoặc khi được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động công tác,... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi và lợi dụng việc “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ không trong sáng; chấm dứt tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội; việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc...

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp uỷ, Lãnh đạo Ban chỉ đạo rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức gắn với các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi công chức, nhất là Bí thư, Lãnh đạo Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác, định kỳ báo cáo để có hướng giám sát, giúp đỡ. Cấp uỷ, Lãnh đạo Ban gương mẫu trong chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan; thật sự dân chủ, phát huy dân chủ từ trong tư duy đến hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành; gương mẫu trong nói đi đôi với làm; gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu về đạo đức, lối sống; gương mẫu và có trách nhiệm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, công bằng, minh bạch trong mọi hoạt động; có tình thương và trách nhiệm với mọi người trong cơ quan và người dân.

4. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền về những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Lãnh đạo Ban quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở các Kế hoạch đã ban hành hằng năm và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, Chi bộ Ban Dân tộc đã xét chọn 01 xây dựng mô hình tiêu biểu và 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để bồi dưỡng và nhân rộng.

5. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy,

học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhìn chung, qua học tập, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tình hình, nguyên nhân, nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nắm vững mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng việc ban hành và thực hiện Nghị quyết nhằm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong chỉ đạo triển khai thực hiện, đã kết hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tiếp thu, xử lý, giải quyết những tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã được đối với đảng viên, công chức theo đúng quy định. Từng công chức luôn cố gắng nâng cao nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của cơ quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tinh thần trách nhiệm của công chức đối với công việc được ngày được nâng cao.

6. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Hằng năm, Cấp ủy, Lãnh đạo Ban tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; qua đó khen thưởng, khích lệ kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm cao. Thực hiện ngày càng có hiệu quả đối với tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kể cả người đứng đầu Chi bộ, Cơ quan và người đứng đầu các phòng chuyên môn. Theo đó, trách nhiệm quản lý của người đứng đầu sẽ rất cao và tạo nên một phong cách quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả và trách nhiệm quán xuyên mọi việc, góp phần rất lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Cấp ủy, Lãnh đạo Ban luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong chi bộ, cơ quan, xem việc triển khai học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, đã thật sự lan tỏa trong cơ quan. Trong quá trình thực thi công vụ, cán bộ, công chức luôn nâng cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định; khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần thay đổi tư duy, nhận thức về nhiệm vụ công chức Nhà nước. Qua đó góp phần phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong cơ quan; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, củng cố được niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

- Cán bộ chủ chốt, Cấp ủy, lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn, đoàn thể cơ bản phát huy được vai trò nêu gương; thực hiện nghiêm túc nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác.

2. Hạn chế:

- Việc tự nghiên cứu, trao đổi học tập chuyên môn nghiệp vụ (nhất là các kỹ năng), lý luận chính trị của một số ít công chức chưa cao; thiếu sự chủ động sáng tạo, chưa thể hiện được sự cố gắng và phấn đấu vươn lên trong quá trình công tác.

- Nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do: việc đầu tư cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra; một số ít công chức chưa chịu khó trong việc tìm tòi, nghiên cứu giải quyết công việc nhằm đạt chất lượng cao hơn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng các nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả đi vào chiều sâu, nhằm nâng cao nhận thức, tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sức lan tỏa của các điển hình tiên tiến nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức; tự giác học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Chú trọng hơn nữa công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức để kịp thời có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nói đi đôi với làm. Triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong thực thi nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chi bộ, Lãnh đạo Ban, Ban chấp hành Công đoàn... để cùng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường thực hiện nghiêm chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng chuyên môn, đề cao tính chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức.

5. Coi trọng việc tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

6. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, đồng thời có hình thức kỷ luật thích đáng đối với các trường hợp thực hiện chậm trễ công việc và tham mưu giải quyết công việc kém hiệu quả.

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Dân tộc./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, VP.

TRƯỞNG BAN



Đi Năng Thị Thủy